

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เกษตรกรไทยเก่งไม่แพ้ใคร

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66.51 ล้านคน เป็นภาคการเกษตร 15.12 ล้านคน โดยเป็นชาวนา 3.7 ล้านครัวเรือน สามารถปลูกข้าวมีคุณภาพเป็นที่นิยมของตลาดโลก เช่น ข้าวหอมมะลิของไทย สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก นำรายได้เข้าประเทศปีละเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี เมื่อหุงเป็นข้าวสุกจะมีกลิ่นหอมและมีความนุ่มนวลรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเพิ่มปริมาณการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตลาดข้าวหอมมะลิให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อภาคการส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กรมการค้าภายในจึงได้จัดให้มีการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2551/2552 ซึ่งเป็นครั้งที่ 27 โดยได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรในจังหวัดที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวหอมมะลิ 21 จังหวัด ส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวดประกอบด้วย

ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย ยโสธร นครพนม สกลนคร นครราชสีมา หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ มุกดาหาร และบุรีรัมย์

การจัดประกวดในครั้งนี้ได้มีการขยายกลุ่มเข้าประกวดไปสู่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยเบื้องต้นของการคัดเลือก คณะกรรมการจัดการ

ประกวดและจังหวัดจะเป็นผู้คัดเลือกตัวอย่างข้าวที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดเพื่อจัดส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ โดยแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จะคัดเลือกให้เหลือ 4 ลำดับแรกของจังหวัด และประเภทกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร จะคัดเลือกให้เหลือ 3 ลำดับแรกของจังหวัด และนำตัวอย่างข้าวดังกล่าวส่งไปยังศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวดระดับประเทศรวมทั้งสิ้น 112 ตัวอย่าง เป็นประเภทเกษตรกรรายบุคคล 84 ตัวอย่าง และเป็นประเภทกลุ่มเกษตรกร 28 ตัวอย่าง ต่อมาจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 18 ตัวอย่าง และ 3 ตัวอย่างตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะเลิศรับรางวัล โดยข้าวต้องมีคุณสมบัติที่ได้มาตรฐาน อาทิ สีของข้าวเปลือกต้องเป็นสีฟางเท่านั้น เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและตันข้าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ไม่มีข้าวเหนียวหรือข้าวแดงปน เมื่อนำข้าวไปต้มมีกลิ่นหอม เป็นต้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิภา นาาคาศัย) เป็นผู้มอบรางวัล มีรายชื่อดังนี้

★ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสนิท ปัญญาสาร จากจังหวัดนครพนม

ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 20,000 บาท และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 68,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ นายธีรวัฒน์ ละมูลมอญ จากจังหวัดพะเยา

ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 15,000 บาท และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 60,500 บาท

• **รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2** ได้แก่ น.ส.เที่ยงวัน แสนชูปา จากจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 10,000 บาท และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 54,500 บาท

นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เงินสด 5,000 บาท และเครื่องฟ่นยาปราบศัตรูพืช 1 เครื่อง รวมมูลค่ารางวัลละ 7,800 บาท

★ ประเภทกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร

• **รางวัลชนะเลิศ** ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนโคกกลาง จ.มหาสารคาม

ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรถไถนั่งขับพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 140,000 บาท

• **รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1** ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านล้งยาง จ.ยโสธร

ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 100,000 บาท

• **รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2** ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน จ.พะเยา

ได้รับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์มาตรฐาน รวมมูลค่า 60,000 บาท

กรมการค้าภายใน ขอแสดงความยินดีต่อเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับรางวัลในปีการเพาะปลูก 2551/52 และหวังว่าจะช่วยกันพัฒนายกระดับ
มาตรฐานข้าวหอมมะลิของไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
